



Khám bệnh online tại đây

Hotline sức khỏe  
0865.776.663

Tư vấn  
Miễn phí

Bảo mật thông tin

## Chi phí chữa bệnh lậu hết bao nhiêu tiền? Bảng giá tiền chi tiết

August 18, 2021

**Chi phí chữa bệnh lậu hết bao nhiêu tiền** ? Là một trong những vấn đề được người bệnh để ý lúc chữa trị căn bệnh xã hội này. Để biết cụ thể giá thành, giá tiền chữa trị bệnh lậu là bao nhiêu nhằm có sự chuẩn bị tốt trong việc điều trị thì người bệnh hãy cùng tham khảo bài viết này. Dưới đây là **bảng giá tiền chữa bệnh lậu** mới nhất bây giờ vừa mới được cập nhật.

### BỆNH LẬU LÀ BỆNH GÌ?

Bệnh lậu là một bệnh xã hội (bệnh truyền nhiễm qua con đường tình dục) phổ biến hiện nay với tỷ lệ người mắc cao nhất trong các bệnh xã hội. Bệnh lý này do song **lậu cầu** khuẩn lậu bắt màu gram âm (-) gây nên.

Bệnh có thể gặp ở cả nam và nữ giới trong mọi lứa tuổi, ngoài ra trên thực tại thì bệnh quy tụ chủ yếu ở những người trong độ tuổi sinh sản, đã từng có quan hệ tình dục và đặc biệt là những người có quan hệ dục tình bừa bãi, không an toàn.

### NGUYÊN NHÂN GÂY RA BỆNH LẬU THƯỜNG GẶP NHẤT

Nguyên nhân gây ra bệnh lậu thường là do 4 nguyên nhân chính sau đây:

- Quan hệ tình dục không an toàn với người mắc bệnh lậu.
- Có xúc tiếp vết thương hở có dịch tiết của người bệnh.
- Sử dụng chung đồ sử dụng tư nhân có chứa dịch khuẩn lậu của người bệnh.
- Người mẹ mang thai lây truyền lậu cho con khi sinh thường qua tuyến đường âm đạo.

### DẤU HIỆU NHẬN BIẾT BỆNH LẬU SỚM

Sau khi nhiễm lậu khoảng từ 2-7 ngày tùy cơ địa của từng người thì người bệnh sẽ khởi đầu xuất hiện những dấu hiệu đặc biệt của bệnh như:

- Tiểu buốt, tiểu rất, tiểu lắt nhắt và tiểu ra mủ có màu trắng đục hoặc vàng xanh có mùi hôi vô cùng khó chịu.
- Cơ quan sinh dục và niệu đạo chảy dịch mủ.
- Có cảm giác nóng rát khi đi tiểu.
- Ngứa rát, sưng đau, tấy đỏ ở cơ quan sinh dục.
- Đau khi quan hệ tình dục và khi xuất tinh.
- Cơ thể mệt mỏi, sức khỏe giảm sút, ớn lạnh, buồn nôn, sốt cao.
- Khi lậu chuyển sang quá trình kinh niên thì nam giới thường thấy chảy dịch nhầy ở niệu đạo vào mỗi buổi sáng, còn nữ giới ra

nhều khí hư màu vàng.

Bệnh lậu nếu không được điều trị sớm và hiệu quả sẽ để lại nhiều biến chứng gây hưởng tới sức khỏe, đời sống tình dục và khả năng sinh sản của người bệnh như:

Thành ra, lúc có những dấu hiệu của bệnh lậu thì người bệnh nên thăm khám và mang cách điều trị sớm để tránh các tác hại, tác động của bệnh.

## CHI PHÍ CHỮA BỆNH LẬU LÀ BAO NHIÊU? – BẢNG GIÁ MỚI NHẤT HIỆN GIỜ

Thực tế cho thấy, kể bên tâm lý mặc cảm ngại ngùng khi biết bản thân mắc bệnh phờng hội, không ít người bệnh còn lừng chùng trong việc khám chữa do băn khoăn không biết mức giá chữa bệnh lậu hết bao nhiêu tiền. Theo những bác sĩ chuyên khoa, mỗi người bệnh lại mang hiện trạng, phương pháp điều trị khác nhau nên rất khó đưa ra được 1 giá tiền cụ thể chung cho số đông mọi trường hợp. Dưới đây là các nguyên nhân ảnh hưởng đến **giá tiền chữa bệnh lậu** mà người bệnh nên tham khảo và nắm bắt để có sự chuẩn bị tốt nhất về vấn đề tài chính:



### Chi phí thăm khám và xét nghiệm bệnh lậu ban đầu

Bất cứ 1 bệnh lý nào đầu tiên bác sĩ cũng cần phải tiến hành thời kỳ thăm khám mới có thể nắm rõ mức độ, sức khỏe của người bệnh cũng như đưa ra phác đồ điều trị được hiệu quả. Đối với bệnh lậu, ngoài việc hỏi bệnh sử và rà soát lâm sàng thì người bệnh sẽ phải thực hiện 1 số hạng mục xét nghiệm nhằm giúp bác sĩ chẩn đoán cụ thể bệnh nhân đang mắc lậu hay những vấn đề viêm nhiễm khác. Thành ra, khoản phí này chính là yếu tố trước hết có tác động đến tổng giá thành chữa bệnh lậu.

Tuy nhiên, mức giá xét nghiệm bệnh lậu bao nhiêu tiền cũng tùy thuộc vào các xét nghiệm được tiến hành là phương pháp tiên tiến hay truyền thống. Thường ngày, những xét nghiệm hiện đại tuy với chi phí cao hơn phương pháp truyền thống nhưng lại đảm bảo được kết quả xác thực chỉ mất khoảng nhanh chóng.

### Chi phí chữa bệnh lậu hết bao nhiêu tiền phụ thuộc chùng độ của bệnh

Như chúng tôi đã san sát, lậu càng được chữa trị từ sớm thì tỷ lệ chữa khỏi càng cao, thời kì và giá tiền điều trị bệnh lậu cũng theo đấy mà giảm đi so với lúc để bệnh kéo dài. Bệnh lậu vốn được chia thành hai mức độ cấp tính và kinh niên, nếu như điều trị ngay từ giai đoạn đầu sẽ đơn giản hơn nhiều do vi khuẩn Neisseria gonorrhoeae chưa gây ra biến chứng.

Ngược lại, trường hợp lậu đã diễn biến xấu lên thành giai đoạn mãn tính khiến đề kháng và hệ miễn dịch người bệnh suy giảm nguy hiểm thì giai đoạn điều trị khi này sẽ khôn xiết phức tạp, kéo theo tầm giá chữa bệnh lậu nâng cao cao hơn nhiều.

### Cách điều trị bệnh lậu quyết định tới giá tiền

Có thể kể rằng, **chi phí chữa bệnh lậu bao nhiêu tiền** mang tác động không nhỏ bởi những cách thức điều trị do bác sĩ chỉ định và theo nhu cầu của người bệnh. Hiện tại, bệnh lậu đang được chữa trị chủ yếu bằng phương pháp sử dụng thuốc kháng sinh hoặc liệu pháp DHA hiện đại kết hợp thuốc, cụ thể:

### ĐIỀU TRỊ BỆNH LẬU BẰNG NHỮNG THUỐC TÂY Y

Chữa bệnh lậu bằng kháng sinh đặc trị theo tuyến đường uống hoặc tuyến đường tiêm là cách tương đối đơn thuần, với tầm giá tương đối tốt tuy nhiên lại chỉ phù hợp với những trường hợp bệnh lậu mới phát khởi hoặc chùng độ nhẹ. Các dòng thuốc kháng sinh sẽ với công dụng ngăn chặn sự lớn mạnh song song tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh lậu, trong khoảng đấy tương trợ các triệu chứng bệnh được thuyên giảm.

Trong quá trình điều trị, người bệnh lưu ý phải tuân thủ theo phác đồ của bác sĩ về liều lượng và thời kì tiêu dùng thuốc. Tuyệt đối không được tiêu dùng kháng sinh 1 cách bừa bãi tự tiện vì điều này với thể làm vi khuẩn kháng lại thuốc, xảy ra những tác

dùng phụ không mong muốn làm bệnh tình nặng nề hơn. Điều này sẽ gây cạnh tranh cho việc điều trị về sau đó và khiến cho giá thành chữa bệnh lậu tốn kém hơn đáng nói.

## ĐIỀU TRỊ BỆNH LẬU BẰNG CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI GENE DHA

Liệu pháp DHA được những chuyên gia Phân tích là cách chữa bệnh lậu mang lại hiệu quả tối ưu nhất hiện tại. Phê chuẩn hệ thống rà soát hình thái gene đương đại, kỹ thuật DHA sẽ xác định được mức độ và vị trí của lậu cầu khuẩn, phát ra sóng điện trong khoảng cao tần nhằm phá hủy cấu trúc DNA để tiêu diệt vi khuẩn chóng vánh tận gốc. Kết hợp dùng với thuốc kháng sinh giúp nâng cao hệ miễn dịch cho người bệnh, ngăn để phòng lậu tái phát.

Mặc dù mức giá chữa bệnh lậu bằng liệu pháp DHA cao hơn so với việc chỉ sử dụng thuốc, nhưng đổi lại sức bệnh được điều trị chỉ cần khoảng mau chóng mà chẳng hề chịu đau đớn, không khiến cho tổn thương tới các mô lành quanh đó. Sau điều trị người bệnh được về nhà ngơi nghỉ ngay trong ngày, với thể sớm bình phục sức khỏe.

## Tình trạng sức khỏe tác động tới chi phí điều trị bệnh lậu hết bao nhiêu tiền

Các người bệnh với sức đề kháng phải chăng, tình trạng sức khỏe ổn định thì giá thành chữa bệnh lậu sẽ ít tốn kém hơn. Lý do là bởi hệ miễn dịch của họ có khả năng sản sinh các kháng thể giúp ngăn chặn lậu cầu khuẩn *Neisseria gonorrhoeae*, nhờ vậy thời kì bình phục thương tổn cũng được xúc tiến nhanh chóng.

Còn các trường hợp người bệnh đề kháng yếu, mắc kèm theo các vấn đề khác sẽ lâu khỏi hơn, bác sĩ phải điều trị phối hợp những bệnh cho nên tốn thêm những khoản phí nhất thiết.

## Giá tiền khác nhau tùy theo cơ sở vật chất y tế điều trị bệnh lậu

Nếu người bệnh lựa chọn điều trị tại một địa chỉ chữa bệnh lậu uy tín với đội ngũ bác sĩ giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm, cơ sở vật chất hạ tầng và vật dụng khoa học hiện đại cứng cáp giá tiền chữa bệnh lậu sẽ cao hơn các địa chỉ kém chất lượng. Bù lại, người bệnh được bảo đảm hiệu quả điều trị phải chăng và an toàn cho sức khỏe, không phải lo lắng gặp nhiều rủi ro như lúc chữa trị tại những cơ sở vật chất y tế hoạt động “chui”.

Tóm lại, nếu như muốn biết xác thực giá tiền chữa bệnh lậu ở nam giới hay phụ nữ hết bao nhiêu tiền người bệnh cần đến gặp trực tiếp bác sĩ để được thăm khám và kiểm tra cụ thể. Dù rằng giá tiền chữa trị lậu là 1 yếu tố quan trọng, nhưng đồng thời mang đó hiệu quả và chất lượng trong quá trình khám chữa bệnh cũng không thể bỏ qua. Thực tiễn, có không ít địa chỉ y tế khám chữa bệnh lậu uy tín và giá tiền thích hợp mà người bệnh nên cân nhắc chọn lọc.

## ĐIỀU TRỊ BỆNH LẬU Ở ĐÂU TỐT TẠI BẮC NINH HIỆN NAY

Rất khó mang thể tiêu diệt hoàn toàn song cầu khuẩn lậu bằng các cách thông thường. Chính vì thế mà bệnh rất dễ bị tái phát nhiều lần khiến việc chữa trị sau đấy càng khó khăn hơn.

Thêm vào đó, để quyết định tới sự thành công của giai đoạn điều trị 1 nhân tố không kém phần quan yếu đấy là liên hệ bạn chọn lọc để được hỗ trợ khám chữa lậu. Hiện nay, phòng khám đa khoa Thành Đô là một địa chỉ chuyên trị những bệnh xã hội trong ấy có bệnh lậu lừng danh trên khu vực tỉnh Bắc Ninh. Phòng khám với những ưu thế vượt bậc như:

- Được cấp giấy phép hoạt động và chịu sự quản lý, giám sát chặt chẽ của những cơ quan chức năng có thẩm quyền.
- Phòng khám nằm ở vị trí địa lý độc lập, liên lạc tiện lợi, cơ sở vật chất khang trang, phòng chức năng được ngoại hình theo quy chuẩn, vật dụng tất cả nhân thể nghi.
- Kỹ thuật phục hồi kết liên gen DHA được đưa vào vận dụng giúp tiêu diệt triệt để mầm mống của khuẩn lậu. Phát huy tối đa tác dụng của thuốc gây ức chế khả năng hoạt động của chúng, tiến tới loại bỏ vi khuẩn ra khỏi thân thể. Đồng thời kỹ thuật DHA cũng kích hoạt khả năng miễn nhiễm của thân thể, ngăn chặn nguy cơ khuẩn lậu bị tái phát.
- Hội tụ đội ngũ bác sĩ chuyên khoa nhiều năm kinh nghiệm chuyên môn, giàu kinh nghiệm, tay nghề vững, mang tâm huyết mang nghề, giúp nâng cao chất lượng khám chữa, đem đến sự chấp thuận cho người bệnh.
- Giấy tờ khám chữa được thực hành mau chóng, có phương châm tiết kiệm tối đa thời gian của người bệnh. Để không phải mất thời gian đợi chờ lâu bạn có thể đặt lịch hứa khám trước có nhân viên giải đáp qua hộp thoại hoặc gọi trực tiếp đến tổng đài 0865.776.663 miễn phí.
- Mô phỏng thăm khám “một đối một” tức là 1 bác sĩ – một bệnh nhân – một phòng khám giúp người bệnh giúp người bệnh với thể gạt bỏ được các tâm lý e ngại, tự ti lúc chia sẻ về tình trạng bệnh.
- Địa chỉ đảm bảo các điều kiện cần và đủ giúp quá trình điều trị bệnh lậu được tổ chức tiện dụng. Chẳng những vậy, khi khám chữa tại đây anh chị em với thể hoàn toàn lạng tâm về vấn đề chi phí, mọi khoản thu đều được niêm yết công khai, minh bạch. Thông báo cá nhân của người bệnh sẽ được bảo mật tuyệt đối thông qua hệ thống phần mềm chuyên dụng của phòng khám.

Trên đây là bài viết về: "**Chi phí chữa bệnh lậu hết bao nhiêu tiền năm 2021?**". Nếu bạn còn những câu hỏi thắc mắc cần giải đáp hãy liên hệ với các chuyên gia qua khung chat dưới đây để được **tư vấn bệnh lậu** miễn phí



**CHUYÊN GIA ĐANG TRỰC TUYẾN**

ONLINE

**Khám bệnh online tại đây**

**Hotline sức khỏe  
0865.776.663**

**Tư vấn**

**Miễn phí**

Bảo mật thông tin

Related Posts

No items found.



**CHUYÊN GIA ĐANG TRỰC TUYẾN**

ONLINE

**Khám bệnh online tại đây**

**Hotline sức khỏe  
0865.776.663**

**Tư vấn**

**Miễn phí**

Bảo mật thông tin